



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094



ปีพระสงฆ์



พระสงฆ์เป็น :

- ความรักแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า
- มิตรของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเรียก ทรงเลือกและส่งออกไป

2010

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2010 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2403

วาติกันที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี C

พระวาจา (ลก 6:17, 20-26)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่มใหญ่ และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเล

พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า

"ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระเจ้าจะทรงยกย่องพระเจ้าเป็นของท่าน

ท่านที่หิวโหยเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม

ท่านที่ร้องไห้เวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ

ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ไล่ท่าน ลูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้าย เพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด โลกเดี๋ยวนี้ยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่ ในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขานั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว

บุตรธิดา - หลาน

สร้างอุทิศแด่ โยเซฟ จีวี แซ่ฉิว

ฟรังซิสกา หงอม ทิภากร

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่ไร้ราว เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่อึดเวลานี้ เพราะท่านจะหิว

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่หิวระเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้

วิบัติจึงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำ
เช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว”



หัวข้อ	บุญของประชากร เพราะความไว้วางใจในพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้า ผู้เผยแสดงถึงความสุขที่แท้จริง
หัวใจ	ความไว้วางใจในพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะดำเนินชีวิตด้วยความหวัง และประกาศความสุขแท้จริง ตามคำสอนของ พระคริสตเจ้า

บทอ่านที่หนึ่ง : - ยรม 17:5-8

ผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะพบความสุขแท้จริง เขาจะเป็นดังต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมน้ำ จะงอกงาม
สมบูรณ์และเกิดผลดีตลอดไป

บทอ่านที่สอง : - 1 คร 15:12, 16-20

พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และทรงบันดาลให้ผู้ตายกลับคืนชีพด้วย ถ้าพระคริสต
เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของเราก็ไร้ความหมาย

พระวรสาร : - ลก 6:17, 20-26

เราต้องมีความไว้วางใจในพระเจ้า และฟังพาพระองค์ ความไว้วางใจในพระเจ้าจะช่วยเราให้
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุทนต์	คามิลเลียน	คุณทรงทอง - คุณอรวรรณ	คุณสุทนต์	คุณตรีณี
09.00 น.	พ่อเจ้าวัล	คุณกรนุช	คุณทวีทย์ - คุณสุภา	คุณวิบูล	คุณวิมลพร
19.00 น.	พ่อณฑล	ริตแม่มะ	คุณสุภาพร - คุณศศิธร	คุณนงอร	คุณสุทเทิพย์

- - จากพระวาจาชีวิต - -



หลังจากเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตลอดทั้งคืน และทรงคัดเลือกอัครสาวกสิบสองคนแล้ว พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาสู่ที่ราบเพื่อเทศน์สอนและรักษาโรคแก่บรรดาศิษย์ และประชาชนจำนวนมากที่มาจากเมืองต่างๆ ทั่วแคว้นยูเดีย รวมถึงเมืองไทระและไซดอนซึ่งเป็นดินแดนของชนต่างชาติด้วย ณ ที่ราบนี้เอง พระองค์ได้ประทานคำสอนสำคัญที่ลูกาเรียกว่า "บทเทศน์บนที่ราบ"

ลูกาบรรยายว่าก่อนเริ่มต้นคำสอนอันสำคัญนี้ "พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์" โดยไม่ได้เอ่ยถึงประชาชนจำนวนมากซึ่งพากันมาจากเมืองต่างๆ เลย แสดงว่าพระองค์ทรงต้องการพูดกับ "ศิษย์" เท่านั้น เพราะทรงเล็งเห็นว่าผู้ที่สนใจคำสอนสำคัญได้ต้องเป็น "ศิษย์" ของพระองค์สถานเดียว "ศิษย์" คือ "ผู้เรียนรู้" ดังนั้น ศิษย์ของพระเยซูเจ้าจึงได้แก่ ผู้ที่หมั่นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพระองค์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทุกวันจนตลอดชีวิต

มัทธิวกล่าวถึงความสุขแท้จริง 8 ประการ แต่ลูกากล่าวถึงความสุขแท้จริง 4 ประการ พร้อมกับวิบัติอีก 4 ประการ สำหรับมัทธิวความสุขแท้จริงเหล่านี้เป็นแบบแผนสำหรับชีวิตใหม่ ซึ่งจะนำผู้ปฏิบัติไปรับรางวัลในสวรรค์ แต่สำหรับลูกาความสุขแท้จริงและวิบัติ สะท้อนสภาพชีวิตปัจจุบันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพตรงกันข้ามในชีวิตหน้า

คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นการ "ปฏิวัติ" ค่านิยมของโลก พระองค์ทรงสอนว่า "คนยากจน คนวิกลจริต คนร้องไห้ และคนที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็เป็นสุขได้" ตรงกันข้าม "คนร่ำรวย คนอื้อหน้า คนที่หัวเราะ และคนที่ได้รับการยกย่อง กลับได้รับวิบัติ" เห็นได้ชัดว่านี่คือการปฏิวัติ เพราะ "คนที่โลกถือว่าเคราะห์ร้าย พระองค์ถือว่ามีความสุข ส่วนคนที่โลกถือว่ามีความสุข พระองค์ถือว่าเคราะห์ร้าย"

การปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าก่อให้เกิด "ความสุขอย่างแท้จริง" เพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้านี้คือ การ "คิดเหมือนพระเจ้า ปรารถนาเหมือนพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้า"

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า "วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย" ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ถือเอา "การมี" ทรัพย์สินสมบัติมากเป็น "วิบัติ" แต่ "วิบัติ" อยู่ที่ "การใช้" ทรัพย์สินสมบัติที่มีเพื่อความเบิกบานใจ เพื่อความสะดักสะบาย และเพื่อปรนเปรอเนื้อหนังของตนเองต่างหาก เพราะการใช้ทรัพย์สินสมบัติเพื่อความทุกข์ของตนเองเช่นนี้ มีแต่จะทำให้หัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ไขว้เขวไป แทนที่จะไว้วางใจในพระเจ้าและเล็งเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ เรากลับถูกหลอกให้ไว้วางใจในตัวเราเองโดยไม่พึ่งพาพระเจ้า และหลงผิดคิดว่าทรัพย์สินสมบัติมีไว้เพื่อความสุข และความพึงพอใจของเราเองในโลกนี้ โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นแม้แต่น้อย

“คนยากจน” ย่อมรู้จักคำว่า “พอเพียง” และรู้ด้วยว่า “พอคือพอ” คนที่รู้จัก “พอเพียง” จะกลับกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดและมีความสุขมากที่สุด เพราะเขาไม่เพียง “สุขแล้ว-พอแล้ว” เท่านั้น แต่ยังมีมาก “เกินพอ” เมื่อเขามีเงินเพิ่มขึ้นมาแม้เพียงบาทเดียว แถมยังนำส่วนที่เกินพอนี้ไปช่วยเหลือผู้ขัดสนได้อีกด้วย เรียกว่า “ค่านิยมใหม่” ของพระเยซูเจ้าทำให้เรา “สุขทั้งกาย และสุขทั้งใจ”

“สุขกาย” เพราะไม่ต้องทนทุกข์ นั่งคิด นั่งเครียด กระหายหาทรัพย์สินเงินทอง โดยไม่มีที่ท่าว่าจะพอและได้พักสักที

“สุขใจ” เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของเราทันทีที่เราเป็นอิสระจากกับดักของความร่ำรวย แล้วสามารถคิดเหมือนพระเจ้า ปรารถนาเหมือนพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าได้



-- ข้อตั้งใจ --

1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างดีทุกวัน
2. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเป็นคนยากจน ใช้ชีวิตแบบ “พอเพียง” และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
3. ข้าพเจ้าจะใช้เงินทองอย่างดีด้วยความประหยัด และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนยากจน

วันพืชรับเก่า

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เป็นวันพืชรับเก่า (วันอดเนื้อและถือศีลอดอาหาร) เข้าเทศกาลมหาพรต ผู้ที่มีอายุ 14 ปี ขึ้นไปต้องอดเนื้อ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี อดงดอาหารด้วย

โปรยเต้า + ที่อารามกาปูชิน เวลา 06.15 น.
+ ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

สำหรับเด็กนักเรียน เวลา 08.00 น. - สำหรับสัตบุรุษ เวลา 19.00 น.

ข้อความสำคัญจากสารของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2010

โอกาสเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรเชิญเชิญทุกคนให้ทบทวนชีวิตอย่างจริงจังเสียใหม่ โดยยึดเอาคำสอนของพระวรสารเป็นแสงสว่างนำทาง ปีนี้เราใคร่เสนอข้อคิดบางประการเกี่ยวกับเรื่องความเที่ยงธรรม โดยการหยิบยกคำเขียนขึ้นของนักบุญเปาโลในจดหมายถึงชาวโรมว่า “ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าปรากฏให้เห็น โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” (เทียบ รม 3:21-22)

ความเที่ยงธรรมตามธรรมดาทั่วไปหมายความว่า “คืนสิ่งที่เป็นของเขาให้เขาไป”

สิ่งที่มีมนุษย์ต้องการมากที่สุดเพื่อเจริญชีวิตได้อย่างบริบูรณ์ครบรูปแบบคือความรัก ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถประทานให้ได้ แน่ละสิ่งที่เป็นวัตถุย่อมมีประโยชน์และมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ แต่มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า พระเจ้าจึงเป็นผู้ที่มนุษย์ต้องการก่อนและมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น “ความเที่ยงธรรมของมนุษย์ ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทอดทิ้งพระเจ้าไม่เป็นความเที่ยงธรรมเลย” (น.ออกัสติน)

ตามแนวความคิดของพวกฟารีสี มนุษย์มักจะถือว่าความชั่วต่างๆ เกิดจากปัจจัยภายนอก และนั่นหมายความว่า เพื่อจะให้เกิดความเที่ยงธรรมจำเป็นต้องขจัดปัจจัยภายนอกออกไป แต่พระเจ้าทรงเตือนว่า ต้นตอของความไม่เที่ยงธรรมอยู่ภายในใจของมนุษย์เอง

โดยธรรมชาติ มนุษย์มักเปิดใจกว้างกับผู้อื่น แต่เขายังพบพลังประหลาดในตัวเอง ที่โน้มนำให้เขาหันเข้าหาตนเอง คิดว่าตนเองดีกว่าและเหนือกว่าผู้อื่น จึงตั้งตัวเป็นอริกับเขา นี่ก็ความเท็นแก่ตัวที่เป็นผลของบาปกำเนิด...

มนุษย์จะเป็นอิสระจากอิทธิพลการเห็นแก่ตัว และเปิดใจสู่ความรักได้อย่างไร

ด้วยความพยายามของตนเองเท่านั้น มนุษย์จะไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะเข้าสู่ความเที่ยงธรรม เขาจำเป็นต้องล้มเลิกการเห็นแก่ตัว การหลงในความสามารถของตนเอง การปิดตัวอันเป็นเหตุแห่งความประพฤติที่ไม่เที่ยงตรง มนุษย์จะมีทางที่จะเป็นผู้เที่ยงธรรมก็โดยการเปิดตนเอง รับความเที่ยงธรรมจากพระเจ้า อาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้น ตามที่นักบุญเปาโลสอนในจดหมายของชาวโรมว่า “ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นได้ปรากฏให้เห็น... เป็นความเที่ยงธรรมที่พระองค์ประทานให้กับทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” (เทียบ รม 3:21-22)

ความเที่ยงธรรมที่พระคริสตเจ้าประทาน เป็นความเที่ยงธรรมที่มาจากพระพรหมทาน พระเยซูเจ้า “ชดเชยบาป” ด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์เองยอมถูก “สาปแช่ง” เพราะบาปของเรา เพื่อเราจะได้รับ “พระพร”

เพื่อรับความเที่ยงธรรมที่มาจากกางเขน จำเป็นที่มนุษย์จะยอมรับขอบเขตและความขัดสนของตน ถ้ามนุษย์อยากจะเป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์แบบ เขาต้องฟังพระเจ้า การกลับใจหันหน้าเข้าหาพระคริสตเจ้า การเชื่อในพระวรสาร ในที่สุดแล้วหมายความว่าเราต้องออกไปจากภาพลวงของการพึงพอใจในตัวเอง เพื่อจะได้สามารถพบและยอมรับความต้องการของตน นั่นคือความต้องการผู้อื่น ความต้องการพระเจ้า ความต้องการการให้อภัยของพระองค์ และความต้องการมิตรภาพของพระองค์

เพื่อจะเป็นคนอิสระจากบาป และรับความเที่ยงธรรมของพระองค์ เราต้องอาศัยพระเยซูเจ้าในศีล อภัยบาปและศีลมหาสนิท

ขอให้เทศกาลที่เราทำการใช้โทษบาปนี้ เป็นเวลาแห่งการกลับใจอย่างแท้จริงและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อทำให้ความเที่ยงธรรมทุกอย่างสำเร็จลุกลงไป

ขออวยพรมายังพี่น้องทุกท่าน

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

- - บัญญัติของพระศาสนจักร เกี่ยวกับกาหนดเขย่งโทษบาปในเทศกาลมหาพรต - -

1. ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรม
2. ทุกวันศุกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ
3. วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อ และอดอาหาร
4. - ผู้ที่ต้องอดเนื้อ คือคนที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ผู้ที่ต้องอดอาหารคือคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 59 ปีบริบูรณ์

☩ ตามข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชสำหรับคริสตชนไทย

การอดเนื้อ หมายถึงการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ก. อดเนื้อ

ข. การปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ

ค. ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี เช่น ให้อาหารคนจน เชื่อมคนเจ็บป่วย ฯลฯ

ง. งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์ งดสูบบุหรี่

จ. รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

การอดอาหาร หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมือเดียว

ประกาศ

สรุปข่าว

สรุปวันผู้ป่วยสากล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ทางวัดได้จัดให้เป็นวันผู้ป่วย มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อสิรินนที สรรเพชร เป็นประธานในพิธี ระหว่างพิธีมิสซามีการประกอบพิธีศีลเจมิให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 50 คน ก่อนหน้านี้นี้หนึ่งอาทิตย์ คุณพ่อได้มีการโปรดศีลเจมิให้แก่พี่น้องผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถมาวัดได้ 31 คนแล้ว ทางวัดขอขอบคุณฝ่ายสังคมและผู้มีส่วนร่วมให้งานวันผู้ป่วยนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

มิสซาวันตรุษจีน

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่ของคนจีน) ที่วัดจะมีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษได้มาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดเพื่อขอบคุณพระเจ้าและขอพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เดินรูป 14 ภาค

ในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้ ทางวัดได้เริ่มมีการเดินรูป 14 ภาค

- ทุกวันศุกร์ ก่อนมิสซา เวลา 19.00 น.

- วันอาทิตย์หลังมิสซา 09.00 น. (หลังมิสซาสาย) และก่อนมิสซา 19.00 น. (ก่อนมิสซาเย็น)

ประกอบอมตินมหาพรต

ประกอบอมตินมหาพรตที่หัวหน้ากลุ่มได้แจกให้กับพี่น้องนั้น ขอให้พี่น้องได้พลีกรรม ออกอม ในช่วงเทศกาลมหาพรต นำผลที่ได้ใส่กระปุก แล้วนำมาคืนทางวัดในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2010 เพื่อทางวัดจะได้นำส่งสำนักพระสังฆราชต่อไป

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของวัด ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 19.00 น. หลังมิสซาจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

ปิดกิจกรรมวันเสาร์เทอม 2

ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 ซึ่งจะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2



ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2010 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 14 07.00 น. 08.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณนักบุญอันตน สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา	คุณสุมาลี วัด คุณเอ็นดู
จันทร์ที่ 15 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เบเนดิกโต โอลาส ซิดเกรือ (ครบ 12 ปี) อุทิศแด่ มาริอา หยุเซียะ แซ่ฉิม	ลูก - หลาน คุณวิชุดา
อังคารที่ 16 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ขอพรพระ อุทิศแด่ มาริอา ทดแทน รุจิรัตน์	คุณตุลาวรรณ คุณศักดิ์
พุธที่ 17 19.00 น.	วันพุธรับเถ้า อุทิศแด่ คุณพ่อมารีโน การ์ลี - บราเดอร์ อันตนนีโอ เซบาโล อุทิศแด่ ยอห์น ซิม - มาริอา มาตี วงศ์อิน	คุณปราณี คุณปรานอม
พฤหัสบดีที่ 18 19.00 น.	หลังวันพุธรับเถ้า สุขสำราญ ด.ญ. พันธกานต์ บุญชัยยะ (วันเกิด) สุขสำราญ ครอบครัว	พ่อแม่ คุณอภิญา
ศุกร์ที่ 19 19.00 น.	หลังวันพุธรับเถ้า สุขสำราญ ลูกหลาน อุทิศแด่ โยเซฟ นิคย์ กิดรุ่งเรือง และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	คุณชะโลม-คุณประเสริฐ ครอบครัวกิดรุ่งเรือง
เสาร์ที่ 20 19.00 น.	หลังวันพุธรับเถ้า อุทิศแด่ เปาโล ทิดกู๋ แซ่ตัน (ครบ 27 ปี) อุทิศแด่ มาริอา กามลลา วรรณภา โชติจิรพรรณ อุทิศแด่ สกอลัสติกา สละ แสงเทียน (ครบ 100 วัน)	ลูก - หลาน คุณนภาพร ครอบครัวคุณนงลักษณ์